

“ปรมาจารย์ลัทธิมาร” แรงจุดไม่อยู่ ขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์แฮชแท็ก ทวิตเตอร์



ซีรีส์จีนย้อนยุค The Untamed หรือ ปรมาจารย์ลัทธิมาร นิยายขายดีของนักเขียนชื่อดัง “ม่เอี๋ยงถงโซ่ว” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน การ์ตูนดีด้วยยอดอ่านออนไลน์มากกว่าล้านวิว และได้รับการตอบรับ ล้นหลามในรูปแบบอนิเมะ ทำให้ชื่อการกลับมาของ “ปรมาจารย์ลัทธิมาร” ในรูปแบบซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มแฟน ๆ ซีรีส์ชาวไทย ที่หลังจาก “ปรมาจารย์ลัทธิมาร” เปิดให้ชมผ่านแอปพลิเคชัน WeTV แพลตฟอร์มให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งในประเทศไทย กระแสความนิยมของซีรีส์เรื่องนี้ ก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล ส่งให้ชื่อซีรีส์ติดเทรนด์ แฮชแท็ก ทวิตเตอร์ อันดับหนึ่งติดต่อกันถึง 3 วัน ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ แข่งหน้าละครไทย รายการไอดอลเกาหลี่ และทุกกระแสดราม่า

“ปรมาจารย์ลัทธิมาร หรือ The Untamed” คือซีรีส์จีนย้อนยุค ที่ได้สองไอดอลจีน “เซียวจ้าน (Xiao Zhan/Sean Xiao) และ หวังอี้ป้อ (Wang Yibo) แสดงนำ ส่งให้เกิดกระแสการสร้างคู่จิ้นสายวายคู่ใหม่ให้วงการบันเทิงจีน ร่วมด้วยกลุ่มนักแสดงชั้นอย่าง เมิ่งจื่ออี๋ (Meng Ziyi) และ เซวียนลู่ (Xuan Lu) เป็นต้น

“ปรมาจารย์ลัทธิมาร” เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อน ก่อนที่ยุทธภพจะถูกแบ่งแยกเป็นห้าส่วน ได้แก่ ตระกูลหลันแห่งกุซุ, ตระกูลเจียงแห่งยวินเมิ่ง, ตระกูลเนี่ยแห่งซิงเหอ, ตระกูลเวินแห่งฉีซาน และตระกูลจินแห่งหลันหลิง ทั้งห้าตระกูลนี้ ได้ควบคุมยุทธภพร่วมกัน และได้มีการแก่งแย่งอำนาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ประชาชนหาความสุขไม่ได้ เหล่าเซียนเทพจึงต้องออกมาผดุงคุณธรรม ...ความสนุก น่าติดตาม พร้อมฉากต่อสู้สุดเข้มข้น รวมถึงฉากนารักๆ ของสองพระเอกคู่จิ้น รับรองว่า หากใครได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ ดิดหนีบจนพลาดไม่ได้ แม้แต่ตอนเดียว

แน่นอนว่า WeTV ไม่พลาดที่จะหยิบมาออนแอร์ให้แฟนๆ ชาวไทยได้รับชมแบบเรียลไทม์พร้อมจีน ทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 19.00 น. ทางแอปพลิเคชัน WeTV และ <https://wetv.vip/> บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง !

เรื่องย่อ

16 ปีก่อน ยุทธภพถูกแบ่งแยกเป็นห้าส่วนได้แก่ ตระกูลหลันแห่งกุซุ ตระกูลเจียงแห่งยวินเมิ่ง ตระกูลเนี่ยแห่งซิงเหอ ตระกูลเวินแห่งฉีซาน และตระกูลจินแห่งหลันหลิง ห้าตระกูลควบคุมยุทธภพด้วยกัน และเมื่อตระกูลเวินอาละวาด ประชาชนเดือดร้อนหาความสุขไม่ได้ เหล่าเซียนเทพจึงต้องออกมาผดุงคุณธรรม ปฏิบัติการรวมพลังต่อต้านตระกูลเวิน “เว่ยอู่เซียน” ผู้ที่ได้รับการขนานนามความสำเร็จในการล้มล้างตระกูลเวิน ถือเป็นการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ แต่เพราะวิชาอันแกร่งกล้าของเขาต่างทำให้ผู้คนมากมายหวาดกลัวและขนานนามไปทั่ว เลยถูกยอดฝีมือจากทั่วทุกหนแห่งอยากจะทำลายล้าง หลังจากนั้น 16 ปีต่อมา เว่ยอู่เซียนจู่ๆ ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้ง และได้กลับมาพบเจอกับหลานวังจีแห่งตระกูลกุซุหลาน และเจียงเจิงแห่งตระกูลอววินเมิ่งเจียงรวมถึงคนอื่นๆ อีกมากมาย ปริศนาในภพเก่ายังไม่หายไป ศักดิ์ในยุทธภพจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง....

เนื้อเรื่อง (cr.online-station)

เว่ยอู่เซียนชายหนุ่มกำพร้าได้รับการเลี้ยงดูจากบ้านสกุลเจียง จึงรักและนับถือคนในตระกูลเจียงเสมือนพี่น้องแท้ๆ แต่ด้วยความบาดหมางในอดีตวณิสัยที่ไม่ชอบถูกบังคับ มักจะทำให้เจ้าบ้านและภรรยาทะเลาะกันเพราะเขาเสมอ บ้านสกุลเจียง เป็น 1 ใน ตระกูลที่ยึดถือปฏิบัติตนเป็นนักพรต มีสกุลใหญ่อยู่ 5 สกุล คือ เจียง, หลาน, จิน, เนี่ยและเวิน

เว่ยอู่เซียนเคยถูกส่งไปฝึกวิชาที่สกุลหลาน ทำให้ได้พบกับหลานวังจี และเพื่อนๆ คนอื่นๆ แต่ด้วยนิสัยส่วนตัวและแนวคิดที่แตกต่างทำให้ถูกอาจารย์ตำหนิอยู่บ่อยๆ เคยเสนอว่าถ้าใช้พลังจากจิตคลังค์้นของเหล่าวิญญาณอาฆาตก็จะเปลี่ยนป่าช้าให้กลายเป็นกองกำลังได้ แต่ถูกหักท้วงว่าเป็นวิถีของพวกมารนอกรีต จึงถูกลงโทษและล้มเลิกความคิดนั้นไป

จนกระทั่งสกุลเวินที่ตั้งตัวเป็นใหญ่บีบบังคับสกุลอื่นให้ยอมรับใช้ จนถึงขั้นใส่ความและนำกำลังเข้ากวาดล้างตระกูลอื่น เช่นฆ่าผู้คนไปมากมาย ทั้งผลักเว่ยอู่เซียนที่บาดเจ็บสาหัสตกไปในป่าช้า ทำให้เว่ยอู่เซียนรับพลังจากความอาฆาตของวิญญาณที่สิงสถิตในที่แห่งนั้นจนกลับมาแก้แค้นให้สกุลเจียงและกำจัดคนพาล แต่หลังจากนั้น เว่ยอู่เซียนก็ได้เสียชีวิตลง

13 ปีผ่านไป... โมเสียนอวีชายหนุ่มซึ่งถูกประนามอีกทั้งกดขี่และกลั่นแกล้งเรื่อยมา เก็บความคับแค้นใจและ
อัญเชิญวิญญาณร้ายมาสู่ร่างของตนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย วิญญาณของเว่ยอู่เซียนถูกเรียกมาและได้ฟื้นคืนชีพขึ้น
อีกครั้งในร่างของโมเสียนอวี ด้วยโชคชะตา สุดท้ายแล้ว เว่ยอู่เซียนต้องกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตถึงเรื่องราวที่เคย
สร้างไว้ในกาลก่อน และในชีวิตครั้งใหม่นี้จะพบกับความสุขได้หรือไม่..